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คำนิยม 
 

 ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร 
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี  
“หัวใจของความเปนมนุษย” 
 ไมมีสัตวชนิดใดที่สามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูตามธรรมชาต ิ
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนษุยเปนสตัวทีผ่ดิธรรมชาติได จงึทำลาย
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหมากอยางไมมทีีส่ิน้สดุ เทคโนโลยทีีว่านัน้คอืเงิน ในขณะที ่
อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเติมตัวเลขเพ่ิมเขาไปเทาไรก็ได เชน ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐...   
เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคติ
ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 เม่ือมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวต้ัง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพ่ือเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น  
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด  
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา” 

 แตมนุษยก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยูอยางหนึ่ง ตามคำวา“มนุษย”  
นั้นเอง มนุษยแปลวาจิตใจสูง มนุษยตางจากสัตวตรงที่มีจิตใจสูง   
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คำนิยม 
 
แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง  

สขุภาวะ” ในรปูแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสงัคมแหงสขุภาวะทีแ่ทจรงิ
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง 
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม
ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิต 
ทั้งมวล และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ
กระทำอยูบนพืน้ฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทกุคนและทุกสิง่
เหลานั้น 
 เม่ือราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา
พฤติกรรมกลุมตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสขุ” 
สามารถติดตอแพรจากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่ได ดวยการไดรบัทราบ 
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน 
เครือขายแหงความสุขแลว เขาก็จะทำใหเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง และคนใกลชิด 
มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคนเรา
ไมไดขึ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเก่ียวพันกับการกระทำและ 
ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเก่ียวของดวยโดยตรง 
หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ความสุขเปน
โรคติดตออยางหนึ่ง 

จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแกคนอื่นและส่ิงอื่นอยางไมนาเช่ือ เพราะ
อยางนี้ มนุษยจึงมีความดีที่สามารถทำเร่ืองดีดีไดอยางสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เปนศักยภาพในความเปนมนุษยเทานั้น เราจึงเรียกกันวา  
“หัวใจของความเปนมนุษย” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเปนมนุษย
มาดวยกันทุกคนและรูวามันใหความรูสึกท่ีอบอุนและเปนสุขอยางล้ำลึก
เพียงใด 
 ในกระแสธารของอารยธรรมวัตถนุยิม บริโภคนยิม เงินนิยม กย็งั 
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเปนมนุษยอยูในทุกพ้ืนท่ี เพราะมัน
เปนธรรมชาตอิกีดานหนึง่ของมนษุย ถาเราบนัทึกเรือ่งราวดดีมีาเผยแพรกนั  
มนุษยก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากข้ึน ความสุขและความดีเปนเร่ืองที่
ระบาดได สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(สช.) พยายามเคลือ่นไหว 
“สงัคมไทยหวัใจมนษุย” และพยายามสงเสรมิใหม ี“ธนาคารของเรือ่งราวดดี”ี  
หวังวาเรื่องราวดีดีเลมนี้ จะเขาไปสัมผัสสวนลึกในจิตใจของผูคนอยาง  
กวางขวาง ดวยสัมผัสสวนลึกในจิตใจเทานั้น ท่ีจะชวยใหโลกงดงามนาอยู 
 
     ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
 
 

0architect ok.indd   4-5 5/18/09   12:59:22 PM



คำนำ 
 
การเปล่ียนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551  
แทจริงแลวการเปล่ียนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาแหงการ

ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา” 
นับแตที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งออกหางจาก 

“ธรรมชาติ” อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากข้ึนทุกที จนทำให 
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย” เริ่มเปล่ียนแปลงไป 

………………….. 
ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ 

เปลี่ยนไปเปนความม่ันใจและความอหังการท่ีจะเขาควบคุมธรรมชาติ 
ธรรมชาติแหงความเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง

เพื่อนมนุษย เปล่ียนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ 
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว 

พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปล่ียนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี  
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต 

ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา 
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ  
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน 

………………….. 
ทายที่สุดแลว ความเปล่ียนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวตั้ง  

กลับนำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย  

 ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย” ก็นาจะเปนโรค
ตดิตอไดเชนกนั และเรือ่งราวดดีทีีส่ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
(สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมน้ี รวมถึงอีกหลายเร่ืองราวท่ีรวบรวม 
ไวในธนาคารเร่ืองราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจของความเปน
มนุษย” ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยางกวางขวาง และเมื่อนั้น 
ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทยคือสังคมแหงสุขภาวะ” 
  
 
                                          นพ.มงคล  ณ สงขลา 
      ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร  
          การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย 
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………………….. 
จากผูพยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปล่ียนมาเปนผูเรียนรู เขาใจ 

และยอมรับในความย่ิงใหญของธรรมชาติ 
จากผูขาย จึงเปล่ียนมาเปนผูให 
จากมุงคากำไรสูงสุด จึงเปล่ียนมาเปนการพึ่งพาบนรากฐานของ

ความหวงใยตอชีวิตและสังคม 
จากทีเ่คยทำงานเพือ่เงนิและการถีบตวัไปสูสถานภาพที ่(คดิวา) สงูขึน้ 

จึงเปล่ียนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย 

………………….. 
เมื่อการเปล่ียนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยที่มี

หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายท่ีกระจายตัวเกิดข้ึน 
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏข้ึน   

เรื่องราวดีดีสวนหน่ึงจะนำมาเก็บไวใน “ธนาคารขอมูลเรื่องราว 
ดีดีแหงชาติ” ซ่ึงจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่น 
ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคนอีก  
กลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน 
 เม่ืออาน “เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา… 
 ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปล่ียนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืน   
สูธรรมชาติ  
 สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ  
 อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย  
 และเปนความหมายท่ีแทจริงของการพัฒนา 
                                                                                    
         นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 
                                        เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ปาไมที่ลดลง มลพิษที่เพ่ิมขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหลงน้ำ 

ความลมสลายของชุมชน ความเจ็บปวย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ 

มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย  

ทั้งปวง  
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง  

อีกคร้ัง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด 

 เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยที่มีสวนรวมในการราง 
“พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550”  เพือ่มุงหวงัใหเปนกฎหมายท่ีเปน
เครื่องมือ กลไกในการเชื่อมประสานและขับเคล่ือนสังคมไทยไปสู “สังคมสุขภาวะ”  

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย”  
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมจาก
กลัยาณมติรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน  

ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ที่มุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค  
สิ่งดงีามใหเกดิขึน้ โดยผานกระบวนการส่ือสารทางสงัคมและนำไปสูคานิยมใหม
ของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคม   
สุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย 
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( สนทนากับพระเจา การพูดคุยท่ีไมธรรมดา เลม 2 : นีล โดนัล วอลซ ,อัฐพงศ เพลินพฤกษา แปล :  

   สำนักพิมพ โอพระเจา พิมพครั้งที่ 1 ตุลาคม 2550)

“...ลองดูสองคำน้ี 
 
 ปฏิกิริยาเชิงรับ (REACTIVE) 

 สรางสรรคเชิงรุก (CREATIVE) 

 สังเกตใหดีวานี่คือคำเดียวกัน ตางกันที่เอาตัว “C” 

(ซี) ออกไป! เม่ือเธอเห็น [see ออกเสียงซี (c)] ส่ิงตางๆ  

ถูกตอง เธอจะกลายเปนผูสราง แทนที่จะเปนเพียงมนุษย

ปฏิกิริยา...”  
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บทท่ี 1
CASE

 

0architect ok.indd   14-15 5/18/09   12:59:29 PM



¼ÙŒ¤¹ã¹Ç§¡ÒÃÊ¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§   
¨ÐÁÍ§¾Ç¡à¢Òà»š¹ÊÔè§»ÃÐËÅÒ´ Ê¶Ò»¹Ô¡ªÑé¹á¹ÇË¹ŒÒáÅÐÃÐ Ñ́ºÍÒ¨ÒÃÂ�
ËÅÒÂ¤¹»ÃÒÁÒÊË¹·Ò§·Õè¾Ç¡à¢ÒàÅ×Í¡à´Ô¹ 

áμ‹ÊÔº¡Ç‹Ò»‚¼‹Ò¹ä» Ê¶Ò»¹Ô¡ªØÁª¹ ËÃ×Íà¤Ê ÂÑ§¤§ÍÂÙ‹´Õ ·Ñé§ÂÑ§
¤‹ÍÂæ ¡‹ÍμÑÇ¢Öé¹·ÕÅÐ¹ŒÍÂ ¤‹ÍÂæ ¢ÂÒÂÍ§¤�¡ÃÍÍ¡ä»·ÕÅÐ¹ŒÍÂ

“ºŒÒ¹ÁÑè¹¤§”

“ที่อยูอาศัย”
“สถาปนิก”

ÍÒ¨ÒÃÂ�»†Í§      
¾Õè»†Í§

“ปฐมา หรุนรักวิทย”
·Õè»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙŒ¡‹ÍμÑé§à¤Ê

พี่�อง “ปฐมา หรุนรักวิทย”

“สถาปนิกชุมชน - Community Architecs for Shelter and 
Environment (CASE)” 

“...¤¹·ÕèÍÂÙ‹μÃ§¹Ñé¹¨ÐÃÙŒ´Õ·ÕèÊØ´ äÁ‹ãª‹Ê¶Ò»¹Ô¡·ÕèÁÒáÅŒÇ¡çä»...” 
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แตตองรายงานความคืบหนา เขาออฟฟศมาประชุม มาติดตองาน แลวก็
ออกไปทำงานของตัวเอง...” 

áμ‹à¤Ê à¹Œ¹àÃ×èÍ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁàª×èÍÇ‹Ò   
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¤×Í»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞ·Õè¡ÓË¹´¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¢Í§¼ÙŒÍÒÈÑÂ 

กำเนิดเคส

“...เมื่อกอนพวกท่ีทำงานเคสจะพูดกันเลนๆ วา จนไมกลัว    
แตไมทำ...”  

“...ใชมั้ยจะ 
พลอย?” 

¾ÅÍÂ - ¡ÉÁÒ 
áÂŒÁμÃÕ Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ¢Í§
Ê¶Ò»¹Ô¡·ÕèÍÂÙ‹ÁÒ¹Ò¹·ÕèÊØ´

“...จริงๆ งานที่นี่  
มีเยอะนะ แตคนจะเขาๆ 
ออกๆ กันตลอด สาเหตุ

คือ...รายไดมันไมแนนอน เพราะทำงานโครงการบางที 2-3 เดือนกวาเงิน
จะออก เขาก็อยูกันไมคอยได พวกที่อยูไดคือตองรับงานนอกดวย ทำงาน
ชุมชนไปดวย...ที่นี่รับคนงายนะ เวลาสัมภาษณงานจองตาอยางเดียว วาเอา
จริงม้ัย...พวกที่เขามาสวนใหญคือพวกท่ีไมอยากนั่งออฟฟศ...”

“...ที่ออฟฟศมันเงียบๆ จริงๆ คนทำงานเยอะนะ แตวาทุกคนตอง
รับผิดชอบงานของตัวเองไง...ตองทำงานของตัวเองใหเสร็จ ที่นี่ไมมีตอกบัตร 

พลอย “กษมา แยมตรี”
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การวางแผนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เชนในภาวะสงคราม หรือในภาวะภัย
พิบัติจากธรรมชาติ แผนดินไหว น้ำทวม ซ่ึงตอนที่เกิดสึนามิ เราก็ไดใช
ความรูที่เรียนมาจริงๆ...” 

à¢ÕÂÇ - ÊÁÊØ¢ ºØÞºÑÞªÒ

“...พ่ีเขียวบอกวา กำลังอยากไดคนมาชวยงานที่บอหวา จังหวัด
สงขลา ซึ่งเปนงานปรับปรุงชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดลอม ก็ลงไปกับเพื่อน
ฝรั่งที่เรียนมาดวยกัน คือลองของไง เพราะเราเรียนมาแตทฤษฎี ไมมีิ      
ตัวอยางหนักๆ...ก็ไปลองดู ลองคิด ลองมอง คือคนเดียวมันทำไมไดอยูแลว    
ตองมีคนชวย ตองใหชาวบานทำ ใหเด็กทำ สมัยกอนภาพถายทางอากาศ 
ก็ใชไมได แผนที่ก็ไมมี เซเวนอีเลฟเวนก็ไมมี ไมมีสถานบันเทิงใดๆ ทั้งสิ้น...จะ
กินสุกี้ทีตองนั่งรถมาหาดใหญ (หัวเราะ) แตเอ็นจีโอที่เปนพี่เลี้ยงดีมาก ชวยเรา
ตลอด น่ีคือโครงการแรกที่สงขลา 

“แลวชุมชนที่นี่ ชาวบานเขามีการพูดคุยหารือกันมากอนแลว เขา
มีวิธีคิดของเขา เราก็แคไปทำในเชิงกายภาพ ทำขอมูล ทำแผนที่ ซึ่งทำกับ
ชาวบานทั้งหมด แกปญหากับชาวบาน แตวาเราประดิษฐเคร่ืองมือในการ
ทำงานกับชาวบานตลอด...” 

“โมเดล”

“...ตอนที่จะสมัครเรียน ก็มีเอกสารระเบียบการ เราก็มาเลือกดูวา
จะเรียนอะไร...ไอนั่นเราไมชอบ ไอนี่เราไมชอบ ไอนี่ไมรูเรื่อง ไอนั่นไมรู
เรื่อง...ก็มีอันหนึ่งเขียนวา ดีเวลล็อปเมนทแพรคทิส คำอธิบายก็สั้นๆ บอกวา 
สำหรับประเทศกำลังพัฒนา เราก็...เอาอันน้ีละวะ เรามาจากเมืองไทยก็นา
จะเรียนอันนี้ ดวยความไมรูจริงๆ... 

“พอเขาไปเรียนปรากฏวาตกใจมาก เพราะเริ่มดวยวิชาโกลบอลไลเซชั่น 
คนที่สอนเปนนักเศรษฐศาสตร น่ีคือเมื่อสิบกวาปกอนตอนท่ีเมืองไทยยังไมมี
คำวาโลกาภิวัตนดวยซ้ำ เรียนไปก็คิดวา กูจะรอดม้ัยวะเนี่ย เพราะเราเรียน 
สถาปตย เราเรียนดีไซน อยูในความฝนไง พอเจอแบบนี้ตั้งตัวไมติด แตจาย
เงินไปแลว ก็เลยตองเรียนไปเรื่อยๆ...แลวพอเปนแบบนี้แลว ก็เหมือนเรียน
ไปโดยท่ีเรามาจากไอหัวสี่เหลี่ยมเลย คือจบสถาปตยมา ฉันคือผูกำหนด 
ฉันคือผูรู แตพอมาเรียนพีเพิลพาทิซิเพชั่น การมีสวนรวมของประชาชนนี่.... 
สมัยนั้นเมืองไทยยังไมฮิตเลยนะ ท่ีนูนก็มีตำราอยูแคไมกี่เลม แตตอนน้ีตำรา
มีเปนชั้นๆเลย...” 

¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÍ¡áºº·Õèà¹Œ¹¤Ø³¤‹Ò»˜¨à¨¡áÅÐμÑÇμ¹à»š¹ÊÓ¤ÑÞ ÁÒÊÙ‹
¡ÒÃàÃÕÂ¹·Õèà¹Œ¹¡ÒÃÁÍ§ÊÑ§¤ÁμÑé§áμ‹ÃÐ´ÑºâÅ¡¨¹¶Ö§ÃÐ´ÑºªØÁª¹ â´Âà©¾ÒÐ
¡ÅØ‹Á¤¹ Œ́ÍÂâÍ¡ÒÊ«Öè§ÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹·ÕèáË‹§ã´ã¹âÅ¡ 

“...พอยิ่งเรียนเราก็ยิ่งประหลาดใจ คือเจอโกลบอลไลเซชั่นน่ี ก็คิด
วาฉันคงเรียนไมจบแลวละ แลวคอรสมีสามอัน คือ เฮาสซิ่ง (ที่อยูอาศัย)    
เรฟูจีสตัดดี้ (การศึกษากรณีผูอพยพ) แลวก็อีเมอเจนซี่แพลนนิ่ง (การวางแผน
จัดการกรณีฉุกเฉิน) หรือ อีเมอเจนซี่แพรคทิส อะไรอยางนี้...ลงเรียนเฮาสซิ่ง 
เยอะสุด เพราะชอบงานสเกลเล็ก แตไมใชเฮาสซิ่งแบบเรียลเอสเตท เปน
เฮาสซิ่งเดอะพัวร (ที่อยูอาศัยเพื่อคนยากไร ) ทั้งคอนเซ็ปต ทั้งทฤษฎี   
ทุกอยางท่ีเอ้ือสำหรับคนจน...อีเมอเจนซี่ที่ไดลงเรียนบาง คือการออกแบบ 
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“...พอมันเปนแผนออกมาแลว ไมวาเด็กตัวเทานี้ หรือผูใหญ   
ทุกคนในชุมชนอธิบายไดหมด ซึ่งทางจังหวัดเขาประทับใจมาก ชาวบานเอง
ก็ประทับใจ มีนักศึกษาเขาไปเก็บขอมูลเยอะ ทำเซอรเวยนูนนี่นั่น ก็เกิดอะไร
ที่เหมือนกับ...เราก็ไดรูอะไร เขาก็ไดรูอะไร เราก็รูสึกวามันเวิรค...” 

คนรักอิสระ ผูรวมสมทบ

â¨�¡-ÇªÃ Ê¹á¨Œ§ 
Ê¶Ò»¹Ô¡Ë¹Ø‹Á ¼ÙŒà¤Â·Ó§Ò¹ã¹
ÍÍ¿¿�È ¡‹Í¹¨ÐËÑ¹ÁÒËÅ§
àÊ¹‹Ë�§Ò¹ªØÁª¹

โจ๊ก “วชร สนแจง”

“...ปรากฏวามันเกิดผลดีกับทั้งสองฝาย ทั้งเราทั้งเขา คือเราก็คิด
วา เออวะ...มันทำได เพราะในใจเราคิดมาตลอดวาไมเชื่อ...เราถูกฝกมาเปน
สถาปนิกแบบ...กูเชื่อตัวเอง เพราะเราเรียนมาเรานาจะรูดี แตพอทำแลวเริ่ม
เห็นวา ตองฟงคนที่อยูตรงนี้ดวย คือถาไมฟง ลมเหลวทันทีเลย สมมติวา
ทำสะพาน ถาตามหลักวิชาตามที่เรามองสภาพพื้นที่ นาจะมีสะพานตรงนี้ 
จะไดครอบคลุม ไมเสียเปลา แลวก็ประหยัด แตเอาเขาจริง ชาวบานเขา  
ไมทำตรงนี้ เขากลับไปทำอีกที่หนึ่ง เราก็...ทำไมมาทำตรงนี้ ทำตรงนั้นมัน
เวิรคกวา เขาก็บอกวา...ทำตรงนั้นนะ อีปาบานตรงนั้นมันเค็ม รับรองมัน 
ไมใหผานหรอก ถาสะพานไปอยูตรงนั้นมันเก็บคาผานทางแนๆ ซ่ึงปจจัยนี้
เราไมเคยรู แลวก็ไมสามารถที่จะรู ถาไมไปอยูตรงนั้นแลวทำงานกับชาวบาน  
งานก็เริ่มสอนเรา...ในขณะเดียวกันชาวบานเขาก็เห็น ออ...ตองทำอยางนี้  
ตองชวยกัน ไมงั้นไมรู ไมใชไปบอกใหสถาปนิกทำให มันไมถูก...” 

“แตปองใหเหตุผลวา เราจำเปนตองมีแผน เพราะหากวาไปกูเงิน
จากธนาคาร ถาเราไมมีแผน เขาก็ไมมีทางใหเรากู เม่ือทุกคนเขาใจและ 
รวมมือกันปรับปรุงจนเปนแผนออกมาไดในที่สุด ความสำเร็จจึงเกิดตามมา
อยางคาดไมถึง ปรากฏวาคนทั้งชุมชน ไมวาเด็กหรือผูใหญ สามารถอธิบาย
รายละเอียดในแผนการปรับปรุงไดหมด ซึ่งสรางความประทับใจใหกับทาง
จังหวัด จนไดงบประมาณมาพัฒนาในท่ีสุด”  
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“...ชาวบานเขาก็มีคณะกรรมการหมูบานอะไรของเขา มีเอ็นจีโอ 
มีอะไรหลายๆ อยางที่เขามา ทั้งคนที่อยูรอบๆ เอง...เพราะเราทำชุมชนใหญ 
คนท่ีอยูรอบๆ ก็สนใจวาเรากำลังทำอะไร ก็คอนขางซับซอนกวา...สวน
กระบวนการทำงาน จริงๆ มันอยูในสิ่งที่เราเรียนมาอยูบาง เพราะตอนที่เรา
เรียนมาปกติอาจารยเขาก็จะเขียนโปรแกรมให แตตอนทำวิทยานิพนธเรา
ตองเขียนโปรแกรมเอง ตองคอยๆ เก็บขอมูล คอยๆ ทำ พัฒนาขึ้นมา   
ใหเปนโครงการใหได  

“ทีนี้พอมาทำชุมชน เราก็ตองหาขอมูลมาใหละเอียด ใหรูวา    
เราจะเอาขอมูลตรงนี้ไปสังเคราะห ไปทำอะไรกับชุมชนน้ี โดยที่เราไมไดเปน
ผูกำหนด เราก็ตองเขาไปหาขอมูลใหไดมากที่สุด แลวก็มารวมกันเอาขอมูล
ตัวนี้มาคลี่ดูกับทางชุมชนวา ชุมชนจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไง วิธีการของเรา
คือใหเขาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจอยูแลว แตเนื่องจากชุมชนมันใหญ
มาก เราก็ทำกับกลุมยอยๆ เล็กๆ พยายามลงไปที่หนวยที่เล็กที่สุด แลวก็ใช
เวลากับกลุมเล็กๆ นี้ คอยๆ ตะกุยขึ้นมาถึงภาพรวม เพราะเวลาเขาจะ

“...งานแรกท่ีผมทำคือที่ชุมชนเกาเสงที่สงขลา ตอนแรกมาใหมๆ 
ก็ยังงงๆ กับบทบาทหนาที่ของเรา วาเราจะเขาไปทำอะไรไดบางกับงาน 
เพราะชุมชนเกาเสงเปนชุมชนใหญมาก แลวบทบาทหนาที่เราอยูตรงไหน 
พอเขาไปสักพักก็เริ่มรูแลว วาเราจะใชบทบาทหนาที่ของเราที่เปนสถาปนิก 
เขาไปทำอะไรกับคนจำนวนมากขนาดนั้น กับชุมชนที่ใหญขนาดนั้น       
ก็เขาไป...เขาไปวางแผนกับเพื่อนๆ กับพี่เขา ชวยๆ กันดูวาเราจะทำอะไร  
ไดบางกับระยะเวลาขนาดน้ี ชุมชนใหญขนาดนี้ สักพักก็เริ่มรูวา เราจะเริ่มหา
ขอมูลยังไง จะเก็บขอมูลยังไง วิธีการทำงานมันก็ออกมาจากบริบทของ 
ตรงนั้น...” 
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บางที่เขาก็ไปทำตอ บางสวนเขาก็ทำพื้นที่เปนลานกิจกรรมออกมา ซ่ึงก็ทำ
ตอจากที่เราวางไวรวมกัน เขาก็ทำไปเรื่อยๆ แตมันไมไดตามที่เรากะไวรอย
เปอรเซ็นต เพราะทำงานกับชุมชนมันเหมือนกับวา เราไปแลกเปลี่ยนกับเขา 
เขาเอาไปไดสักหาสิบ เจ็ดสิบ เราก็ภูมิใจแลว...” 

ยิ่งทำ ยิ่งรู   ยิ่งหารือ ยิ่งงอกงาม

ÊÔè§·Õèä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÑºªØÁª¹ ÍÒ¨ÊÃØ»à»š¹º·àÃÕÂ¹ä´Œ
ËÅÒÂá¿‡ÁàÍ¡ÊÒÃ ·Ç‹ÒÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ ¤×Í¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨·ÕèÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡àÅ‹Ò
ä´Œ·Ñ¹·Õ 

“...พอไดเริ่มทำงาน ก็เจอเรื่องท่ีนาสนใจเยอะมาก เมื่อกอนพลอย
ไมคอยเชื่อเรื่องความสวยงาม ก็เลยเปนบอเกิดใหคิดวา เรื่องความสวยงาม
ทำใหเกิดการบริโภคทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองมาก แตจริงๆ แลวถามองลึก
ลงไปกวานั้น หรือหยิบจับสาระอื่นๆ มาใสดวย เราจะเรียนรูวา จริงๆแลว

เปลี่ยนแปลงอะไร กลุมเล็กๆ จากขางในมันก็เอฟเฟคทถึงภาพรวม ก็ใชวิธี
แบบจากขางลาง คอยๆ ข้ึนมาขางบน...” 

“...สวนมากถามีปญหาเขาก็จะคิดไปในแนวทางเดียวกัน อยางเรื่อง
ทอระบายน้ำ ขยะ กำแพง ปรับเปลี่ยนบาน นิดๆ หนอยๆ เทานั้น อยาง
ตรงนี้รก ระเกะระกะ อยากเทพ้ืนคอนกรีต อะไรอยางนี้...คือชุมชนนี้มีความ
ซับซอน เราก็ไมอยากไปแตะตัวบานเขามาก เราก็คอยๆ แกในสวนที่เรา
ทำได สวนใหญก็คือสาธารณูปโภค...จะมีอยูบางสวนที่คอนขางยาก คือเขาไป
รื้อยายหรือทำลายบานเพื่อยาย แลวกั้นเปนพื้นที่สวนกลาง บางที่ก็บุกรุกเลย 
อันนี้ยากหนอยเพราะวาคนเขาก็แบงกันเปนกลุมเปนกอน มีการเมืองขางใน 
ก็คอนขางยาก...แตถาปญหาพื้นฐานทั่วไปเขาจะเห็นรวมกัน บางปญหาเขาก็
เคลียรกันไมได ยุติกันไมได คือนัดมาประชุมกี่รอบแลวก็ไมจบ สุดทาย
ปญหาก็ยังมีอยู เคลียรไมได...”

àÁ×èÍÁÍ§¨Ò¡¼Å§Ò¹áÅŒÇ â¨�¡¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ÊÔè§·Õèà¤Êä´Œà¢ŒÒä»·Ó¤×Í¡ÒÃ
à¢ŒÒä»ª‹ÇÂ»ÃÑº»ÃØ§ à¢ŒÒä»ÃÇºÃÇÁ»˜ÞËÒ·Õè¾Ç¡à¢ÒÁÕáμ‹äÁ‹à¤ÂÊ¹ã¨ à¤Êä´Œ
à¢ŒÒä»ª‹ÇÂ»ÃÐÊÒ¹ ¡ÃÐμØŒ¹¡ÒÃÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ «Öè§äÁ‹ãª‹á¤‹Ë¹Öè§ËÃ×Í
ÊÍ§ áμ‹¢Ø´ÅÖ¡Å§ä»¨¹¶Ö§·Ø¡æ »˜ÞËÒ·Õè¾Ç¡à¢ÒÁÕÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ àÍÒÁÒÇÒ§¡Í§μÃ§
Ë¹ŒÒãËŒ·Ø¡¤¹ä Œ́àËç¹ áÅÐ¡ÃÐμØŒ¹àÃŒÒãËŒÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹á¡Œä¢ 

“...อะไรที่เราเสริมแตงไดในฐานะสถาปนิก เราก็เขาไปชวย อยางเชน
มีการทำเพฟเมนทที่พื้น มีการปลูกตนไม มีการตกแตงบาน ทาสีบาน มี
ออกแบบบานหลังเล็กๆ...แลวเทาท่ีผมไปตอนหลังๆ เขาก็แฮปปนะ บางหลัง
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“...คือพลอยรูจักพี่ปองเพราะเคยไปเวิรคชอปตอนเรียนอยูป 3...พอ
เรียนจบก็ใชเวลาคิดเยอะพอสมควร ถามตัวเองวาอยากทำอะไร หาปในการ
เรียนสถาปตยกรรมสอนอะไรเรา เราก็ตอบตัวเองไดวา ไมอยากทำงานดีไซน
ประเภทท่ีพูดวาสวยแลวจบ...ก็มีอาจารยที่คณะแนะนำใหไปชวยงานพ่ีปอง 
ก็ลองโทรไปสมัครงาน แกก็รับเลย ไมตองดูพอรตโฟลิโอ(แฟมผลงาน)... 

“โปรเจคททาน้ำสามเสน เปนโครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
คือ อยูติดกับวังสุโขทัยแลวก็ตองปรับปรุง...มีหลายเหตุผลนะ คือ หนึ่งเร่ือง
สิ่งแวดลอม แทบจะเปนสลัมเลย แลวไฟไหมบอย  อยางที่สองคือ สำนักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยอยากจะจัดระบบคาเชาใหม เลยใหเราไปดู
เพื่อท่ีจะจัดระบบใหม ก็คลายใหลงไปจัดกระบวนการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพทั้งเรื่องบานและสิ่งแวดลอม ใหออกมาใหไดวา บานไหน
ตองการซอมแลวก็อยูที่เดิม บานไหนตองการสรางใหม บานไหนตองการ
ยายออกไปในพื้นที่อื่น เพราะวามีคนเขาออกตลอดเลย ทั้งคนเกา คนใหม  
คนที่ไมมีบานเลขที่ไปแฝงอยู มีที่วางตรงไหนก็ไปสรางเพิงไวกอน ไมมีคนวา 
ก็เริ่มตอเติมอยูถาวรก็มี...” 

ความสวยงาม เปนสิ่งจำเปน แตความหมายและลักษณะของความสวยงาม
คืออะไร เราก็ตองเขาใจดวย...อยางเชนตัวพื้นที่โครงการสนามเด็กเลน   
แตเดิมเปนพื้นทราย ตอนหลังชาวบานมาเปลี่ยนเปนคอนกรีต เราก็เรียนมา
ไงวา คอนกรีตตองรอน ตองทำแผนเล็ก อยาทำแผนใหญ 

“แตวาสิ่งที่นาสนใจกวาก็คือ ชาวบานบอกวาคอนกรีตสวยกวา 
ไมใชแคเปนสีเทาและการใชงานฟงกชันกวา ซึ่งเราไมไดไปใชกับเขาไง 
เรื่องของเรื่องคือ เราไมใชคนในนั้น แลวความสวยงามเกิดจากการที่เขาทำเอง 
ไมใชวาเราไปบอกเขาวา พ่ี...อยาทำเลย รอน แลวเขาก็ไมทำ  

“คือ เปนการขับเคลื่อนของเขาเอง เปนการพ่ึงตนเอง เราไดเรียนรู
ความสวยงามแบบจำเปน ไมใชความสวยงามแบบฟุมเฟอย ตอบสนองกับ
การใชชีวิตของเขา เราก็ไดพัฒนาการทางความคิด ไดปรับตัวเอง วา   
อยาสุดโตงมาก อยาเช่ือขนาดนั้น ตองทำกอน ตองอานไปเรื่อยๆ...” 

“...ไดเรียนรูจากชาวบานเยอะครับ เพราะวาเขาเปนคนในพ้ืนที่   
เขารูเยอะกวาเราอยูแลว อยางที่ที่ ผมทำ มีเรื่องน้ำขึ้นน้ำลง น้ำจืด น้ำเค็ม    
เขาบอกมา...หนานี้เวลานี้ น้ำเค็มจะดันเขามา เพราะฉะน้ันดานนี้ตองสูง
ตองกันไว คือเขารูดีกวาเรา...อยางน้ำขางนอก จะขุดคู ขุดอะไร ตองเบน
น้ำออกดานนี้ ออกอีกดานไมได เพราะเด๋ียวน้ำทะเลจะหนุนเขามา...คือเรื่อง
ของพ้ืนที่เขาจะรูดีกวาเรา พันธุไมอะไรที่จะเอามาปลูกกับดิน เขารูดี เทคนิค
วิธีการอะไรที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมเขาเกงกวาเรา ซึ่งเราไมรูเลย(หัวเราะ)... 
ทำงานอยางนี้ไดเรียนรูไปดวยกันอยูแลวครับ เราไปชวยในฐานะที่เรามีความรู
ดานออกแบบ ก็ไปชวยเขาดานนี้เต็มที่...” 
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ไมชอบอะไรก็โวย ถาชอบก็ชอบ ไมมีมาปดบังอ้ำๆ อึ้งๆ...อาจจะมีพวก
หัวหมอ ซึ่งจริงๆก็มีในทุกที่อยูแลว...แตถาทำในกรุงเทพฯ ผมก็ไมรูเหมือนกัน 
เพราะเคยเจอเยอะ แบบที่พูดอยางนูนอยางนี้ พอถึงเวลาจริงๆ กลับไมทำ...” “...เขาไปแลวก็ตกใจอยางแรง อะไรกันนี่...คือประชุมชาวบานครั้ง

สองครั้งแรกก็อึ้งๆ เหมือนกัน ทั้งที่คิดอยูแลววามันตองมีเหตุการณแบบนี้ 
แตวาไมคิดวาจะเร็วขนาดนี้ เพราะวาประชุมครั้งแรกคือแคชี้แจงโครงการ
เทานั้นเอง ชาวบานทั้งชุมชนเขามา...ก็มียกมือโวยวายวาคุณอยาเขามา  
จะมาเก็บคาเชาหรือจะมาไล...คือทุกประเด็นเลย แลวเราไมทัน ไมเขาใจ 
ตองใชเวลาประมาณหนึ่งในการปรับตัว...แลวก็เปนอยางนั้นตลอดโครงการเลย 
ไมมีเบาลง มีแตขาวลือตลอดวาเคสจะมาไล   เขาบอกวา เขาไมรับรองความ
ปลอดภัยเรานะ เราก็ไมรูวาเขาจะจัดการกันเอง หรือเขายังตองการความ
ชวยเหลือจากเราอยูหรือเปลา...” 

¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÑºªØÁª¹à»š¹¤ÇÒÁ 
·ŒÒ·ÒÂ à¾ÃÒÐμŒÍ§·Ó§Ò¹¡Ñº¤¹ËÅÒÂæ ªÕÇÔμ ÁÕ·Ñé§à´ç¡àÅç¡·Ñé§¼ÙŒãËÞ‹ «Öè§ 
áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹·Ñé§ÈÒÊ¹Ò ¤ÇÒÁàª×èÍ ¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¹Ñé¹¤×Í ¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¨Ö§¨ÐãªŒ
ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèàÃÕÂ¹ÁÒä»áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡Ñºà¢Ò ãËŒà¢Ò¾Ñ²¹ÒÃ‹ÇÁ¡ÑºàÃÒ ËÃ×ÍàÍÒ
¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§àÃÒä»ãªŒ áμ‹ã¹ºÃÔº·¢Í§ÊÑ§¤ÁáÅŒÇ ÊÑ§¤Á¡ÃØ§à·¾Ï ¡ÑºÊÑ§¤Á
μ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕ¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ÁÒ¡ ¨Ö§ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

“...ก็มีหลายๆ วิธีนะ ซ่ึงตองคอยๆ คิด คอยๆ ประดิษฐขึ้นมา 
บางทีใชสื่อบาง ใชรูปบาง ใชภาพยนตรบาง ใชการเขาไปน่ังคุยตะลอม...แต
งานสวนใหญที่ผมทำคือที่ภาคใต ถาเปนกรุงเทพฯ ผมก็ยังกลัวๆ อยูนะ 
เพราะคนกรุงเทพฯ หลากหลาย มาจากหลายๆ จังหวัด วิถีชีวิตความเปนอยู 
การพูดจา การตอรองเจรจาจะไมเหมือนกัน...อยางคนใตเขาจะตรงๆ 
สำเนียงใตเขาจะดุ แตเอาเขาจริงๆ เขาก็มีวัฒนธรรมมีคาแร็คเตอรของเขา
คอนขางชัด นิสัยโดยรวมจะคลายๆ กัน ถามีอะไรจะคุยกันเถียงกันแลวก็จบ 
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“...เราก็ไมเคยทำงานแบบนี้ ไมเคยดูแลระบบงานออฟฟศ เราไมรู
อะไรเลย ไมรูแมกระท่ังระบบบัญชี แจงอะไรไมแจงอะไร ตองแสดงไอนี่อะไร
ยังไง เราไมเคยรูเลย...ก็ตองคอยๆ เรียนรูกันไป เพื่อนฝูงก็ชวยกันดู...”

¡ÒÃàÅ×Í¡·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§μÑÇàÍ§à¾×èÍãËŒÍÂÙ‹ÃÍ´ ¡ç·ÓãËŒà¤Ê 
à´Ô¹ä»ÊÙ‹Ë¹·Ò§ãËÁ‹ ·Õè¡ÇŒÒ§ãËÞ‹áÅÐ·ŒÒ·ÒÂ¡Ç‹Òà ỐÁ 

ãËÍÂÙÃÍ´

“...ก็พยายามแกปญหากันมาตลอด แตเด็กก็เริ่มหายไป...เราก็เลย
จดทะเบียนเปนบริษัทไปเลยก็แลวกัน เพราะชวงแรกที่ทำก็ทำกันในโรงรถบาง 
ใชศาลาวัดบาง ที่ทำการชุมชนบาง เปนที่ทำงาน บางทีก็นัดเจอกันที่บาน... 
 “เรื่องชื่อกลุมก็มีตั้งแตปแรกๆ ช่ือไทยก็แปลมาจากชื่ออังกฤษ คือ 
สถาปนิกชุมชน คนก็จะเรียกแบบนี้ตลอด แตเราบอกวาเราไมไดเปน
สถาปนิกชุมชน เราเปนสถาปนิก แลวสถาปนิกทุกคนนาจะคิดแบบนี้ดวยซ้ำ 
ไมวาควรจะแบงวาอันนี้เปนสถาปนิกชุมชน อันนั้นไมใชสถาปนิกชุมชน 
เพราะงานก็เหมือนๆ กัน แตกลุมลูกคาตาง ซ่ึงก็ตางกันอยูแลวทุกคน...” 

มรสุมสถาปนิก
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“เท็น”

บทท่ี 2
TEN
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ÊÒàËμØ·ÕèÁÒ·ÓºŒÒ¹à·ç¹ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹
ÅÑ¡É³Ðà´ÔÁàÃÔèÁ¶Ö§·Ò§μÑ¹ ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡ á¹Ç¤Ô´¢Í§¼ÙŒãËŒ·Ø¹¡Ñº¤¹·Ó§Ò¹
à¤ÊàÃÔèÁáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ 

“...เราทำงานกับคนที่มีรายไดนอย หรือคนจนมาสักพักหนึ่ง    
เราเริ่มรูสึกวาตัน... ตันเพราะวาสวนหนึ่งคือคนใหทุนเขาตั้งเปาไมเหมือนเรา   
เขาต้ังเปาวาตองทำทั้งประเทศ ตองทำใหใหญ ทำใหเร็ว ทำทีทำทั้งจังหวัด
ทำท้ังเมือง...เราก็รูสึกวา การทำงานกับชุมชนที่จะไดผลแลวเขาเขาใจ ขนาด
ทำผังชุมชนเดียวยังใชเวลาเปนป แลวยังมีปญหาเยอะเลย ชุมชนหนึ่งตองใช
เวลามาก...เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมองภาพตางแลว พอตองเร็ว ทุกอยางก็เลย
ตองเรงรีบ...พอดีไดไปแลกเปล่ียนกับเคสท่ีญี่ปุน แลวก็มาเริ่มตนทำ     
โปรเจ็คเท็น...” 

“...เรามีเคสที่ญี่ปุนดวย คือหลังจากเราทำงานไปได 2-3 ป ก็มี
เพื่อนญี่ปุนมาดูงานแลวเขาชอบ ก็เอาชื่อเอาโลโกกลับไปใชเปนเคสญ่ีปุน... 
เคยมีคนไทยไปดูงาน ที่ญี่ปุนเขาก็ถามวา มาดูทำไม เคสตนตำรับอยู     
ในเมืองไทยนะ งานก็เยอะกวาดวย (หัวเราะ) เราก็ทำงานประกบกับเคสญ่ีปุน
โดยไมไดตั้งใจ  

“โปรเจ็คทคลายกันมาก แตผลที่ไดอาจจะตาง ดวยเนื้อหาทางวัฒนธรรม
และงบประมาณของเขา เพราะงานของเขาดูเปนงานคนรวยเลย เราดูแลว 
ก็คิดวาเราก็นาจะทำได ก็มาจุดประกายเรื่องชนชั้นกลางที่เรามอง เราก็  
คิดวาเราตองทำสิ...” 

“เท็น”

“ความ
เปนชุมชน”
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 “เรามองวาทุกคนมีความตองการที่อยูอาศัยซึ่งสอดคลองกับ    
วิถีชีวิตตัวเองท่ีแตกตางหลากหลาย áμ‹à¡Ô´¤ÇÒÁäÁ‹à¢ŒÒã¨¡Ñ¹ áÅŒÇ¹Óä»ÊÙ‹ÍÐäÃ 
¡çäÁ‹ÃÙŒ ¤×Í¶ŒÒà¢ŒÒã¨¡Ñ¹ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂÇ‹Ò ¡ÅØ‹Á¹Õéà¢ÒÁÕÃÙ»áººÇÔ¶ÕªÕÇÔμáÅÐ¤ÇÒÁ
μŒÍ§¡ÒÃà©¾ÒÐ¹Ð áμ‹·Õèà¢ÒÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§¹Õéà¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕ·Ò§ä» áμ‹¶ÒÁÇ‹Ò¤ÇÒÁ
ÊÒÁÒÃ¶ÁÕäËÁ à¢ÒÁÕ¹Ð äÁ‹μŒÍ§ÃÍÃÑ°ª‹ÇÂ à¢Òª‹ÇÂμÑÇàÍ§ä´Œ Ê¹ã¨·Õè¨ÐãËŒ
âÍ¡ÒÊà¢ÒäËÁÅ‹Ð...¤×ÍàÃÒ¡çÁÍ§Ç‹ÒàÃÒäÁ‹ä´Œª‹ÇÂ¤¹¨¹ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇËÃÍ¡    
áμ‹¹‹Ò¨Ðà»š¹μÑÇÊ‹§¼‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ Œ́ÇÂ...” 

“...ไอที่จะจางสถาปนิกแลวหาผูรับเหมาสราง นอยมาก แทบไมเคย
เห็น คือถาคนจนเขาก็จะชวยกันสราง ออกแบบกันเอง...จริงๆ สถาปนิก
ไมใชจะตองรับใชคนกลุมเดียว คือกลุมคนรวยเราก็เคยทำ คนจนเราก็เคยทำ  
เราก็มามองคนชั้นกลางที่เปนกลุมคนท่ีมีเยอะมาก  
 “ทำไมเขาเลือกไมได เพราะเมืองก็ถูกกำหนดโดยธุรกิจที่อยูอาศัย  
ถูกกำหนดโดยผูลงทุน...คือก็วนกันอยูอยางนี้ ใครคือผูสรางกระแส สรางขึ้น
มาเพื่อสนองประโยชนทางการตลาด แลวพอเปนอยางนี้ ไอนี่ก็ตองคิดอยางนี้  
ตองสรางอยางนั้น เพื่อมาขาย วนเปนวงอยูอยางนี้ไปเรื่อยๆ...ไมมีประโยชน
ถาถูกกำหนดโดยกลุมใดกลุมหนึ่ง แตชนช้ันกลางก็ยังไมมีปญญามาบอกวา 
ฉันอยากไดอยางนูน อยางนั้น ทั้งที่เปนคนกลุมใหญ...” 

ª¹ªÑé¹¡ÅÒ§«Öè§ÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·Ñé§ã¹¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐμ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´  
¡ÅÑºÁÕ·Ò§àÅ×Í¡àÃ×èÍ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¹ŒÍÂàËÅ×Íà¡Ô¹ à¾ÃÒÐáÁŒÇ‹Ò¨ÐÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÙ§
ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ »ÃÔÞÞÒâ· áμ‹ËÒ¡äÁ‹ä Œ́ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¡çμŒÍ§ÍÂÙ‹
ËÍ¾Ñ¡ ÍÂÙ‹¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ Œ́ÇÂ»˜¨¨ÑÂáÅÐà§×èÍ¹ä¢·ÕèäÁ‹àÍ×éÍÍÓ¹ÇÂ ¤¹ªÑé¹¡ÅÒ§ 
¨ÓμŒÍ§ÂÍÁÃÑºâ´Â ǾÉ®ÕÇ‹Ò ¡ÒÃÁÕºŒÒ¹à»š¹¢Í§μÑÇàÍ§à»š¹àÃ×èÍ§·Õèä¡Åà¡Ô¹½˜¹ 

“...เราบัญญัติศัพทวา จนแบบไมเปนทางการ 
เรียกกลุมนี้วา informal urban poor คือไมไดอยูสลัม แตก็เลือกไมได มี
โอกาสแบบหนึ่ง แตโอกาสที่จะมีบานไมมี...มีโอกาสทางการศึกษา มีโอกาส
ในการทำงาน แตโอกาสที่จะมีบานไมมี โอกาสท่ีจะเลือกที่อยูอาศัย ตัดสินใจ
ดวยตัวเองไมมี...จริงๆ  เรื่องชนชั้นกลางเราก็มองมานานแลว  

ชนชั้นกลาง ผูเสมือนมีทางเลือก
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áμ‹áÅŒÇàÁ×èÍä»¢Í¡ÙŒà§Ô¹ÁÒà¾×èÍ»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ ¡ç·ÓãËŒÊÁÁμÔ°Ò¹àÃ×èÍ§
ÊÀÒÇÐäÃŒ·Ò§àÅ×Í¡¢Í§¤¹ªÑé¹¡ÅÒ§ªÑ´à¨¹ÂÔè§¢Öé¹¡Ç‹Òà ỐÁ à¾ÃÒÐμŒÍ§ãªŒàÇÅÒ
¹Ò¹¶Ö§ÊÍ§»‚ ¡Ç‹Ò·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶¡ÙŒà§Ô¹ä´Œ ÍÒ¨à¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕ¡Åä¡ã´æ ·ÕèàÍ×éÍÍÓ¹ÇÂ
μ‹Í¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ã¹ÅÑ¡É³Ð¹Õé ËÃ×ÍäÁ‹ ÊÔè§·Õèà¤Ê·Ó¹Ñé¹¡çãËÁ‹ÅéÓä»ä¡Åà¡Ô¹¡Ç‹Ò
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹¨Ð¤Ô´μÒÁä Œ́·Ñ¹ 

“...ตองการกูเงินแคสิบกวาลาน แตไมได เพราะวาเราไมยากจน
แบบเปนทางการ ไมอยูในล็อคของเขา...คือพอไปแบงกพาณิชยทั่วไป ขอกู
ก็ไมได เพราะโครงการแบบน้ีเขาไมเคยเห็น รวมกันมากู ก็ไมเชื่อในความ
เปนกลุม ในขณะที่โครงการบานมั่นคง กลุมตอกลุมชวยเหลือกัน คนในน้ัน
ค้ำประกันกันเอง แตพอมาเขาระบบเมืองระบบพาณิชย เขากลับไมเชื่อใน
เรื่องของกลุม เขาไมเชื่อในเร่ืองของคนที่จะเชื่อใจกัน เขาเชื่อในเรื่องของ
ตัวเลข เงินเดือนถึงหรือเปลา...กูเด่ียวก็ไมได เพราะฐานเงินเดือนไมถึง 
หม่ืนกวาสองหม่ืนกูสรางบานไมได...เพ่ือนเราเปนดอกเตอร เปนหัวหนาภาค
วิชา ยังกูสรางบานไมไดเลย เพื่อนก็เสียใ จ สอนหนังสือลูกนายแบงกก็มีนะ 
แตวาทำไม...ตัวเราก็ไมเคยคิดจะโกงใคร แคจะกูสรางบาน แตทำไมระบบ
ระเบียบสังคมไมเอื้อเลย มองแตตัวเลขอยางเดียว ไมไดมองคน...” 

“...กลับมาก็ลองดูเลย คือทำทีอ่ยู
อาศัยแบบคลายๆ สลัมเลย แตทำสำหรับคน
ชั้นกลาง ก็คือโปรเจ็คทเท็น...อันนี้ตองขอบคุณ
เพื่อนพวกที่บาๆ ที่มารวมกันทำ... เย็นเลิก
งานก็มาเจอกัน น่ังทำแบบ แลวก็ทำอยู   
ปหนึ่ง ชวงนั้นเหนื่อยมาก เพราะกลางวัน 
ก็ทำงานดวย บางคนเปนอาจารย
ก็...โหย...เหนื่อยมาก เงินก็ไมได คะแนนก็
ไมมี ทำอะไรกันอยู...แตก็ตะบันทำไปจน
จบ...แลวกฎระเบียบในการอยูรวมกันก็ออก
มาในตอนออกแบบ การเปดชอง การเวน
ระยะ ไมใชมาจากเทศบัญญัตินะ แตมาจาก
การคุยกัน เทาน้ีไมไดนะ ตองกระเถิบหนอย 
ตองเปดตรงนี้ ตองปดตรงนั้น...เพราะฉะน้ัน
รูปแบบที่เกิด คือตัวสุดทายแทบไมไดเปลี่ยน
เลย เพราะตกผลึกมาแลว...ไมใชแคแบบ  
สถาปตยอยางเดียว คือรูปแบบการใชชีวิต
ดวย ยิ่งหลายคนยิ่งตองชัด สิบคนมาอยู 
ดวยกันจะทำยังไง ก็เหนื่อยเหมือนทำงาน
ชุมชน...” 
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ของเขา พอเรามาทำบานของเราเอง เรารูวาเปลือง แตเราก็ทำ เพราะเรา 
ก็อยากไดบานสวยเหมือนกัน...” 

“...กวาจะทำออกมาได ทั้งเรื่องแบบ ทั้งเรื่องคอนเซ็ปต ทั้งเร่ือง
การจัดการทางการเงิน ทั้งการกูเงินแบงก ใหมหมด...แตวาสิ่งที่ทำก็ตอง
ทำใหสอดคลองกับสิ่งที่มี จะใหแบงกไปตั้งโปรแกรมเงินกูใหเราก็ไมมี ก็ตอง 
หาทางทำกันไป...คุยกับเพื่อนวา ยังไงก็ตองทำ จะไมยอมใหคางเปนทฤษฎี
อยูอยางนี้ ไมเอา... 
 “...ก็ไปรวมชางที่รูจักมาทำงานนี้ แลวพอเรารวมมา เราก็ไมไดมาส่ัง 
เหมือนกับ...สันดานม้ัง เราก็ใหเขานั่ง แลวฉายสไลดใหดู โมเดลประมาณ
นี้ๆ...ชางก็อึ้ง...ก็ลองทำดู แตวาชางไมไดมีคุณภาพขนาดนั้น เราก็จางวิศวกร
ไวคนหนึ่งเปนที่ปรึกษา เปนอาจารยเกษียณอายุแลว เราก็บอกวา อยากให
อาจารยมาทำเทรนนิ่งคอรสใหดวย เอาสั้นๆ ชั่วโมงเดียว แกก็ยินดี...คือเรา
ดูตามสภาพงาน งานฐานรากมันไมไดแลว คอนเซ็ปตไมรูเรื่องแลว ทำไป
แบบครูพักลักจำ ไมเขาใจ แลวพอไมเขาใจก็ลักไก... 
 “เราก็บอก อาจารย อันดับแรก ขอคอนกรีตเบื้องตน แกก็เทรนเลย 
แบบงายๆ เพราะแกสอนเด็กมากอน บอกอาจารยวาอยาเกินชั่วโมงนะคะ 
เราก็ใหชางหยุดงานกอนหนึ่งชั่วโมงมานั่งฟง แตจายคาแรงเต็ม...ก็ทำอยางนี้

“ไรทางเลือกในการมีที่อยูอาศัยของคนชั้นกลาง”
“...โดยรูปแบบอาคารจะมาแบงอยางนี้มันก็ไมได คือมันใหมหมด

ทุกอยาง...ก็เลยบอกวา เอาอยางนี้ เอาเคสกู เพราะเคสก็จดทะเบียนเปน
บริษัทแลว เอาเคสกูเลยแลวก็ใหพวกสมาชิกค้ำประกัน ทุกคนเอาเงินมาสงเคส 
แลวเคสเอาเงินสงแบงก ก็เลยออกมาในรูปนี้...แลวไดแคสิบลาน ซ่ึงไดแคคา
กอสราง คาที่ดินประมาณสามลานเราตองหาเอง...คือคาอาคารมันตกประมาณ 
11-12 ลานรวมสระวายน้ำ แลวเรามีเงินเก็บกันตอนแรกประมาณลานแปด... 
จะทำยังไงดี...คือปหนึ่งที่ทำนี่ เหมือนเรียนวิชาบริหารธุรกิจเลยนะ (หัวเราะ) 
ตองคิดหมด...” 

“...สวนท่ีเราไมไดคาดคิดคือเรื่องของคน เพราะทำๆ ไปเราก็เริ่ม  
รูวาทำไมทำงานกับชุมชนถึงมีปญหา ทำแลวมีคนเขาบาง มีคนออกบาง 
บางทีทำๆ ไป ฉันไดที่อยูใหมแลว หรือฉันตองไปทำงานตางจังหวัดแลว... 
ชาวบานเขาก็ตองมีวิกฤติตรงนี้...หรือบางคนเรื่องการเงินไมไหวจะทำยังไง... 
การทำเท็นมันเอฟเฟคเยอะกวา เรื่องรูปแบบอาคาร เรื่องของคนที่อยูขางใน... 
บางคนทำๆ ไปถอดใจบาง ไมเอาบาง...ไมเอาแลวกลับมาเอาก็มี...     
การคอนโทรลเงินใหอยูในงบไมงาย อยางเมื่อกอนเราทำงานกับชาวบาน 
เราเตือนเขาวาใหทำถูกๆ สิ ทำอยางน้ีๆ ไปกอนก็ได...แตพอเรามาทำเอง 
แตละบานงบโอเวอรพอสมควร...พอเราทำเองก็ไดรูวา ทำไมชาวบานเขาถึง
อยากทำบานสวยๆ ติดฝา หรืออะไรที่เขาอยากไดเต็มที่ เพราะมันเปนบาน
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“...ถาเราสรางที่พักอาศัยแบบที่เขาขายในทองตลาดทั่วๆ ไป สม
มติวาเปนบานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส พอเราสรางเสร็จแลวก็ยายเขาไปอยู ก็
จบ...อยางดีก็รูจักขางบาน แตขอดีของการทำเท็นก็คือไดเพื่อนดวย ไดคน 
ไดชุมชน พูดงายๆ คือเราไดเขาใจ ไดชวยเหลือกันมาตลอด เพราะเร่ิมทำ
กันมาต้ังแตตอนออกแบบแลว เจอปญหารวมกัน...ตอนหาเงินก็ไมใชงาย 
หากันอยูเปนปกวาจะได เพราะฉะนั้นคนที่เขามาอยูในนี้มันเหมือนผูกอะไร
บางอยางไวดวยกัน คือตอนสรางก็มีทะเลาะกันนะ แตกจ็ะมีคนกลางเขามา
ไกลเกล่ีย มีลักษณะเหมือนชุมชน คืออาจจะมีปญหาอะไรบางนิดๆ หนอยๆ 
แตทุกคนก็ชวยกันจนจบ...” 

“...คืออยูอยางนี้สนุกดี ไมเหงา บางทีผมลืมของ ลืมปดแกส ก็
ฝากบานใหคนอ่ืนได บางคนกลับมาหิวขาว ที่บานไมมีอะไรกิน ก็มากินบาน
เพื่อน เสารอาทิตยก็วายน้ำกัน สนุกสนานเฮฮา ไมเหงา...อยางผมก็ไป
ทำครัวบานพี่เขาอยู...คือจริงๆ บางอยาง ถาแชรกันไดก็จะดี อยางเคร่ือง
ซักผา ผมก็ใชของบานคนอื่น หรือพื้นที่สวนกลาง บางทีเพื่อนๆ มาปารตี้กัน 
คนนูนคนน้ีก็ชวยๆ กันซ้ือของมา...” 

ºŒÒ¹à·ç¹ ¤×Íâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃ‹Í§ à¾×èÍ¾ÔÊÙ¨¹�áÅÐÊÃŒÒ§
·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃÁÕºŒÒ¹ÊÓËÃÑº¤¹ªÑé¹¡ÅÒ§â´Âà¹Œ¹¤ÇÒÁà»š¹ªØÁª¹ áÅÐ¡ÒÃÁÕ
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ·Õè´Õ ã¹ÃÐ´ÑºÃÒ¤Ò·ÕèàÍ×éÍÁ¶Ö§ 

เปนระยะๆ เร่ืองเหล็ก เรื่องความปลอดภัย ไปเรื่อย...แลวตอนทำก็ตอง
คอยๆ สราง อยางจะติดประตูแลวนะ ก็ไปเก็บเงินกันมา แตละคนใชประตู
ไมเหมือนกัน มีประตูสี่สิบกวาแบบ หนาตางสี่สิบกวาแบบ...จะทำประตู  
ทำถังสวม ทำถังดักไขมัน ก็เก็บตังคกันที...ก็ทำอยางนี้มาจนเสร็จ...” 

“...พอเสร็จแลวก็เอาอีก เพราะบานที่ขออนุญาตเปน
ตึกเดียว...ก็มาคิดวาจะไดไหม ทะเบียนบานแปดเกาอัน ถาไมไดจะทำยังไง 
เพราะถาเสียอัตรากาวหนาจะแพงมากเลย คาน้ำคาไฟ ถาตองเสียรวมกัน
ทุกคนมันไมไหว...ก็ลองเสี่ยงดู ไปบอกเขต ขอทะเบียนบาน บานเสร็จแลว... 
ก็ขอแปดทะเบียนบาน แตเปนอาคารเดียว เพราะวิธีการอยูอาศัยหลายบาน 
เขาก็นารักนะ บอกวา ขอมาดูหนอย พอมาดูก็ เออ...จริง เขาก็เลยให     
ก็จบไป...” 

“ความบา”
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สักหลังก็นาสนใจ...คือมีคนเขาสนใจ แตยังหากลุมไมได ผมเองก็ยังอยาก    
ทำอีกสักหลังนะ...สวนเร่ืองคากอสราง คงไมลดลง มีแตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   
ตามปจจัยเศรษฐกิจ...ก็ขึ้นอยูกับการดีไซนของเราวาจะทำในแบบไหนถึงจะถูก
ที่สุด ตอนหลังมาทำเอง แลวก็ทำกอสรางดวย ก็รูวาจะทำยังไง เราก็พยายาม
จะประหยัดใหไดมากที่สุด ...” 

“...ตอนที่ทำโครงการบานเท็น ก็มีคนมาปรามาสเยอะมาก...วา    
ทำไปทำไม แมแตปรมาจารยดานที่อยูอาศัยยังบอกวา กลับไปอยูหออยางเดิม
เถอะ ทำไมไดหรอก...เราก็ไมรูวาทำไมเขาถึงพูดอยางนี้ เปนอาจารยสอน
เฮาสซิ่ง ยิ่งตองคิดอะไรใหมๆ แกปญหาสิ ปญหาก็เห็นอยูแลว จะให        
นักพัฒนาที่ดินรวยอยูอยางนี้เหรอ ซื้อที่ดินมาเทาไร ขายเทาไร เราก็รูอยู     
ก็สอนกันอยูได ไอวิชานี้...คือเราไมไดตองการจะแขงกับตลาดน้ี แตเรา 
ตองการเสนอทางเลือก เพราะเราคิดวามันไมไดมีทางเลือกมากมายนัก  
เทานั้นเอง...” 

“CONCASE”

 ที่พัก
ของคนงานกอสราง ที่ไมไดเปนแคเพิงสังกะสีอยูกันตามมีตามเกิด แตเปน
โมเดลใหมของความพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงาน ท่ีเรียกกันดวย
ความคุนเคยวา “CAMP” 

ามยกระ

 “...ชนช้ันกลางถูกทิ้งใหอยูกับการไรวิสัยทัศนของการสราง
ที่พักอาศัยที่เปนทางเลือกใหมๆ นำไปสูทางตัน ไมมีโอกาส และทางเลือก...” 

“...ผมวาเปนไปไดจริงคอนขางมาก...” “...แตวา    
รูปแบบอาจจะไมถึงขนาดนี้ เพราะโครงการเท็นน่ี สวนหนึ่งเปนไปดวยความ 
บาดวย มีสระวายน้ำ คือไมตองหวือหวาขนาดนี้ก็ได  อาจจะไดในอีกรูปแบบ
หนึ่ง อาจจะเปนทาวนเฮาสธรรมดาที่มีอะไรมาเชื่อมกันนิดหนอย มีมุม     
เปดหากัน หรือมีพื้นที่สวนกลางนิดๆ หนอยๆ หรืออาจจะเปนในเชิงบานเดี่ยว
หรืออะไรก็ตามที่ออกแบบรวมกันมาตั้งแตตน หรืออาจจะเปนโครงการขนาด
ใหญเลยก็ได เหมือนที่ทำในงานชุมชน สิบหลัง หาสิบหลัง แลวก็อยูรวมกัน
อยางนั้น...เพราะวาบานจัดสรรทั่วไปเดี๋ยวนี้สำเร็จรปู แลวก็เขาไปอยูเลย แต
อยางงานชุมชนที่ทำกำหนดไดเลย ใครจะอยูยังไงอะไร...ผมวานาจะเปลี่ยนไป
ในรูปแบบน้ันบาง เพราะพอทำแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออยูจริง ก็สนุกดี แลวก็ไดสังคม
ดวย... 
 “จริงๆ ตอนนี้ก็มีบานลักษณะนี้ คือที่เขาใหญ แตเปนเชิงบานหลังท่ี
สอง เปนบานพักตากอากาศ ผมวาถามีบานที่ทำแบบบานโครงการเท็นอีก 
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¤Í¹à¤Ê 
“...คอนเคส คือคอนสตรัคช่ันกับเคส แตความหมายของคำวา คอน 

เปนภาษาสเปน แปลวา ดวยหรือกับ คอนเคส ก็คือ กับเคส เพราะวาเรามอง
ดูแลววา หลายอยางที่เราออกแบบไป ราคาถูก แตผูรับเหมาทำไมเคยได 
คิดวาเรานาจะสรางเองได ตั้งบริษัทขึ้นมาก็เพื่อตอยอดอันนี้ดวย กำไร
ก็ไดนิดเดียว ตั้งแตทำมาไมเคยมีปนผล แตก็พอเลี้ยงกันมาบาง...”   
ปองอธิบายถึงที่มา  

บทท่ี 3
CONCASE
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“...เราไมไดมีแบบบานสำเร็จรูป เราทำแบบตามส่ัง (เมดทูออรเดอร) 
หมดเลย ตามทิศทางลมฝน ตามความตองการของลูกคา...เราก็พยายามทำ 
แลวก็พยายามเซฟคอสใหถูก คือถาใหสถาปนิกออกแบบบานราคาลานสองลาน 
เขาก็ไมทำ เขาก็ไปใหเขต ไปใหโยธาทำ เราก็พยายามจะทำตัวนี้ขึ้นมา 
ทำใหไดกลุมลูกคาตรงนี้...คืองานมันตนทุนต่ำ เราก็พยายามเซฟคอสหลายๆ 
เรื่อง พยายามคิดคนวิธีการขึ้นมา อยางหลังๆ เราทำงาน เราก็ใหลูกคา
ทำการบานมากอน เราไมตองไปดูดีไซนดวยซ้ำ เขาอยากไดแบบนี้ๆ...เราก็
ไมตองไปดูบอย ทำแบบเราก็ทำเร็ว ไมคิดจุกจิกๆ มาก เพราะจะกลายเปน
งานซับซอน ดีเทลไมหวือหวา ยกเวนลูกคาชอบก็อาจจะมีสักจุดสองจุด 
แลวแตความตองการ แลวเราก็รูแลววา จะใชวัสดุแคนี้ถาจะบีบราคาใหได
ขนาดน้ี โจทยคอนขางจะชัดอยูแลว ระยะเวลายืดมากไมได ฟูมฟายมากไมได 
เพราะราคาคอนขางถูก...ลูกคาคนไหนที่พอเขาใจแบบ เราก็ไมตองอธิบายมาก 
ลูกคาคนไหนไมเขาใจ เราก็ตัดโมเดลงายๆ ใหดู... 

“ที่นี่ผลิตแบบกันเร็วมาก ถาเทียบกับออฟฟศอื่น บางทีคุยกันแลว
ลูกคาโอเค อาทิตยสองอาทิตยก็เขียนแบบเสร็จแลว ดรออิ้งจบ ราคาจบ 
ภายในสองอาทิตย...เราไมมีแบบตายตัวนะ คือเราบอกนองทุกคนวา ทำงาน
ที่นี่ตองทำงานใหเร็ว ทำอะไรตองใหจบ เขียนแบบไมตองฟูมฟาย เอาเทาที่
จำเปน เพราะบางออฟฟศเขียนสเปคนูนนี้ไป สรางไมไดก็มีตั้งเยอะแยะ...” 

“...เราจะบอกลูกคาวา ถาจะใหเราทำราคาถูก ตองใหเราออกแบบ 
เพราะเราทำบานเท็นทำอะไรมา เราก็จะเริ่มรูแลววา ทำอยางไหนถึงราคาถูก... 

¤Í¹à¤Ê

โจ๊ก
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เขาถามวา ทำขายมั้ย (หัวเราะ) เพราะแอฟริกาซ้ือเทคโนโลยีจากยุโรป   
ซึ่งแพงมาก...อีกอันที่นองชายประดิษฐคือรถกระบะคันเดียวสามารถยก   
ไอนั่นไอนี่ขึ้นไปได ซึ่งทั้งหมดที่คิดก็ดวยเหตุผลเดียว คือทำยังไงมันถึงจะ
ลดตนทุนได ทำยังไงใหมันยนเวลา...” 

“...ประเด็นตองเขาใจกอนวาวิถีชีวิตเราคืออะไร แลวพอเขาใจก็จะ
ไมสูญเปลาไง...อาว...ลืมไป ฉันไมไดตองการหองน้ำใหญขนาดนี้...อาว...ลืม
ไป ฉันแทบไมไดใชครัวเลย แตทำครัวซะใหญ...หรือบางทีจะเอาเตาอบ ถามวา 
ที่บานทำกับขาวใชเตาอบบอยหรือเปลา...ไมไดทำ อาว แลวมีทำไม...คือถา
เขาใจวิถีชีวิตจริงๆ ประหยัดไปไดเยอะมากเลย จะไดงานที่สนองกับวิถีชีวิต
เรา ไมไดมีอะไรเปนสิ่งฟุมเฟอย หรือวาอนาคตคิดจะมีลูก ก็คิดไวแลววาจะ
ตองอยางนี้ๆ แตถามวาตอนนี้ทำอะไร เทาไร ตองเขาใจใหไดกอน...  

อยางบานเท็นที่ทำ มีนองคนหน่ึงบอกวา ผมไมนาทำบานเสียเยอะ 
คือบานมีสี่หอง แตใชแคสองหองเทานั้นเอง...อยางเรา วิถีชีวิตอยางน้ี ใช
แคหองนอนหองเดียว กับนานๆ เพื่อนมาถึงจะใชครัวกับขางลาง เราก็บอกมัน 
แตมันไมเชื่อ (หัวเราะ) ที่บานเท็นสวนของตัวเองจะมีครัวซึ่งแชรกับขางบาน 
เพราะขางบานก็อยูกันแคสองคนแลวก็ไมคอยไดทำอะไร เราก็เลยบอกวา 
แชรครัวกันดีกวา เพราะบานก็เล็กอยูแลว แลวฉันใชเคร่ืองซักผาแกนะ    
ก็คุยกัน...สวนขางบนก็มีแคหองนอน ขางลางอเนกประสงค ก็ใชแคนั้นจริงๆ 
คุมมาก นองมันก็บอก เออ...จริงพี่ ใชแคนี้จริงๆ...คือเราตองสังเกตวิถีชีวิต
เรากอน วาเราใชชีวิตยังไง แลวคอยทำบาน เพราะฉะน้ันเวลาเราคุยกับ
ลูกคาก็จะใชวิธีนี้ คือใหเขาสังเกตจากวิถีชีวิตตัวเองกอน...” 

อยางบางบาน หรือตึก ที่เขาจะมาใหเราสราง แตพอเราดูแบบ...คือ บางที
คนออกแบบอาจจะไมเคยกอสราง แตถาเราออกแบบ เราจะลดตนทุน ก็ตอง
ใชประตูหนาตางที่มีตามทองตลาดทั่วไป แบบไมหวือหวา...บางทีเราก็ตอรอง
วา ลดวงกบลงมาสักสิบเซนติเมตรไดมั้ย เพราะเรารูวาลดวงกบลงมาเทานี้
แลวจะถูกลง เขาก็ไมยอม แลวจะเอางานถูก ผมก็บอกวาผมทำไมได ถาไม
เปลี่ยนสเปคผมก็ทำไมได...แลวบางทีสถาปนิกเขาก็ไมเปลี่ยน...คือหลังๆ เรา
ทำงาน ก็เริ่มรูแลววาจะใชเหล็กยังไง ใชอะไรยังไงถึงจะถูก พอดีนองชาย  
พี่ปองเขาเกง เขาจบอุเทนถวายมา เขาประดิษฐเครื่องไมเครื่องมือเกง ก็ชวย
ไดเยอะ ทำระบบสำเร็จรูป ทำอะไรท่ีชวยยนระยะเวลาขึ้นมา เราก็คอยๆ 
พัฒนาไป...” 

“...เราไมเคยเรียนมาเลย  
เรื่องบริหารงานบุคคล แมกระทั่งการ
จัดการ...ไปทำบานแตละหลัง พื้นที่มัน
แคบมาก ที่วางกองหินกองทรายยัง 
ไมมีเลย ตองคิดระบบการขนสง     

ตองคิดระบบการกอสราง คิดทุกอยางใหมหมดเลย แตวาตนทุนตองลดใหได 
แมกระทั่งลิฟต...คือตองใชในงานที่สูง นองชายก็เปนคนประดิษฐ ใชรอก
ไฟฟาตัวเดียว มีเพื่อนที่เปนสถาปนิกจากแอฟริกามาเจอ เขาตกใจมาก... 

�อง
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บทท่ี 4
CAMP

“...ลูกคาก็ตองเขาใจดวยวา ถางบประมาณเทานี้ งานที่เขาไดจะ
ออกมาดีที่สุดสำหรับงบประมาณนี้...” โจกอธิบาย  “...จะเอาคุณภาพเกรด
อยางดีเหมือนบานราคาสิบลานก็ไมได ก็ตองเขาใจวามันไดประมาณน้ี ถาจะ
คาดหวังวาจะไดมากมาย ก็ไมไดในงบขนาดนี้ เพราะเราก็พยายามประหยัดให 
อยางบานทั่วไป หลังๆ เราก็ใชอิฐบล็อก ก็ราคาถูก เพราะอิฐบล็อกกอนละ 
สี่บาทหาสิบสตางค ไปใชอิฐมวลเบาแบบทั่วๆ ไป กอนหนึ่งก็เกือบสามสิบบาท
แลว...คืออิฐบล็อกกอสองชั้น ราคาก็ยังถูกกวาอิฐมวลเบาดวย กอสองชั้นนี่
ลดเสาดวย แลวพอกอสองชั้นก็เย็นแลว อาจจะกอสองชั้นดานที่เปนทิศ
ตะวันตก...อิฐมวลเบาดีก็จริง แตก็แพง ถาลูกคามีตังค ตังคถึงก็โอเค แตถาตังค
ไมถึง เราก็ตองพยายามหาวิธีที่ถูกที่สุด...” 

“...บานบางหลัง บานสองชั้นนี่ ราคาแคลานนิดๆ (หัวเราะ)...” 
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 “...ก็ไปถามเขาวา จะอยูยังไง...ถามวาจะเอาอาคารท่ีพักอยูตรงไหน 
มีอะไรบาง เขาก็บอกเอาตรงนี้ๆ สโตรอยูตรงนี้ๆ ขอศาลาพักผอนหลังหน่ึง 
ปลูกผัก เลี้ยงปลา มีรานชำ...เอา...กลายเปนไปกันใหญเลย...คือกอนท่ี   
จะทำแคมป เราก็คุยกับชางประมาณสิบคน ก็คุยกับเขาตลอด สังเกต    
วิถีชีวิตเขา มาสัมภาษณวาเลิกงานแลวทำอะไร พักกลางวันกินขาวยังไง 
แลวตอนเย็นละ...หมวก เส้ือผา แขวนตรงไหน ฟงกชั่นมีอะไรบางท่ีเขา
ตองการ แลวเราก็มาทำแคมปใหม...ก็จะมีบอปลา มีปลูกผัก แตพอเราไปดู
สภาพท่ีดินจริง ที่ต่ำมาก เราไมมีปญญาถม เปนลานแนๆ...เราก็เลยใชวิธีขุด
บอปลาขึ้นแลวเอามาโปะขางหนาแ ลวดินจะคอยๆ ไลลงไปตามลำดับ จะไมรูสึก
สูงต่ำจากถนนมาก...คือตักดินจากบอขึ้นมา แลวก็ทำคันดินรอบๆ ใชเงินไป
แสนหนึ่ง...ฟงกชั่นของคันที่ขุดขึ้นมาคือเผื่อไฟไหมก็วิดน้ำขึ้นมาไดเลย แลว
ก็เปนที่ปลูกอะไรตออะไร แมกระทั่งครัว หันหนาออก เผื่ออะไรบาง...ก็คิด
คอนขางสมบูรณ...” 

คุณภาพชีวิตคนงาน ก็ออกแบบได
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 ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ‹ÁÍÍÁ·ÃÑ¾Â� «Öè§»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨à¡Ô¹¤Ò´ 
 “...ไมใชอยูดีๆ ก็อยากทำ คือทำไปทำมาก็มีขอเบิกเงินลวงหนา 
ขอยืมตังค แลวก็จะมีบอยๆ คือไมใชวาเราไมอยากใหยืม แตวาเราไมไดมี
เงินเยอะขนาดนั้น แตถาเราไมมีให เขาก็ไปยืมที่อื่น ซึ่งดอกเบ้ียมันแพงมาก...”

“...เราก็เลยบอก...เอาอยางนี้ ตั้งกลุมออมทรัพยดีกวา ซึ่งเขาก็เคย
ทำมาบางที่ชนบท เขาก็ยังงงๆ แตก็ลองดู...ลองผิดลองถูก ลองจัดระบบกันไป 
ครั้งแรกก็มีสมาชิกแคสิบกวาคน คือเราก็ใสของเราลงไปดวยนะ สถาปนิก 
5-6 คนเปนสมาชิกหมดเลย เพ่ือจะกระตุนยอดเงิน แลวก็มีการกูยืม โดย
ดอกเบ้ียถูกมากเลย รอยละหนึ่งตอสองอาทิตย หรือรอยละสองตอเดือน ซึ่ง
ถูกกวานอกระบบเยอะ แลวปรากฏวากูกันไปกูกันมา พอไดเงินปนผลปลายป 
ไดถึงรอยละสิบ คือสูงกวาแบงก ฝากสองพันไดสองรอย...คราวนี้สมาชิกจาก
สิบกวาคนก็เปนสามสิบคนทันที ใครๆ ก็เขามารวมดวย...เพื่อนฝรั่งบอกวา 
You completely mad. ปนี้มาเห็นบริษัทกอสราง ปหนามาจะเห็นแบงกหรือ
เปลา (หัวเราะ)...” 

“...ผมวาไดประโยชนนะ เพราะได
พื้นที่ตามที่เขาตองการจริงๆ ตอนออกแบบ 
ก็มีคนอยากปลูกผัก อยากไดแปลงปลูกผัก 
อยากไดสนามตะกรอ อยากไดบอเลี้ยงปลา 
พอทำออกมาก็ไดแปลงปลูกผักขางหนา มีบอ
เลี้ยงปลาเล็กๆ ขางหลัง แลวก็มีบอใหญขาง
หนา มีลานตะกรอ มีศาลาไวนั่งดูทีวี...คือเรา
จัดพื้นที่ไวคอนขางเปนสัดเปนสวน ซึ่งผมคิดวา 
มีประโยชนนะ ถาเขาจะเอารูปแบบน้ีไปใช 
ทำที่อยูอาศัยของเขา เขาก็เอาไปทำไดเลย...” 
 

äÁ‹à¾ÕÂ§á¤‹¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐ»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§à·‹Ò¹Ñé¹ à¤ÊáÅÐÊ¶Ò»¹Ô¡
¡ÅØ‹Á¹ÕéÂÑ§¤‹ÍÂæ ÊÃŒÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Öé¹ã¹á¤Á»Š «Öè§¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§¤¹
·Ó§Ò¹ ÃÇÁä»¶Ö§¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¾Ç¡à¢ÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹´ŒÇÂ 
 ·Õè¹ÕèÁÕËŒÍ§ÊÁØ´ÊÓËÃÑº¤¹§Ò¹  
 ÁÕ¡ÒÃÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§à¡ÉμÃÍÔ¹·ÃÕÂ�  
 ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡§Ò¹ ¾ÒÅÙ¡æ ¢Í§ª‹Ò§·ÕèÁÒÍÂÙ‹¡Ñº¾‹ÍáÁ‹
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บทท่ี 5
What’s architects?
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“...มีการปลูกฝงแปลกๆ อยู จากดีไซเนอรทั้งหลาย อาจจะเปน
ประเทศไทยอยางเดียวก็ได คือคอนขางจะตัวตนสูง แตไมดี เพราะไมมีการ
แชรกันเลย แลวก็ทำใหคนเราโงลงทุกวันๆ เพราะตีกรอบตัวเองไปเรียบรอย
แลว...การเรียนสถาปตย หลายคนคิดวามันเท พอไดเรียนแลวก็เลยคิดวา  
กูเท คือคนอื่นก็คิดวามึงเท แตมึงลืมมองตัวเองไปแลว...ถาในเชิงงาน   
เราอยากใหหลากหลายขึ้น อยากใหมองงานสถาปตยกรรมที่กวางขึ้น เพราะ
ตอนนี้หลายๆ ออฟฟศก็มุงไปในเชิงการผลิตเยอะ ดีไซนมาก แตการวิจัย 
ยังนอย...งานวิจัยก็มีแตในมหาวิทยาลัย แตอยางการทำงานที่เคส เรารูสึกวา
ใชเลย เพราะแตละงานใชเวลานานมาก ทำจริง ไดเรียนรูอะไรเยอะ
มาก...ขณะท่ีบางแหงไมไดทำวิจัยจริงจัง หรือไมไดทำเลย ดีไซนผลิตงาน
อยางเดียว ซึ่งอยางหลังจะเยอะมาก ตามยุค ตามระบบอุตสาหกรรม...” 

“...จริงๆ สถาปนิกกลุมที่จบ 
มาก็เยอะมากเลย ถาไปหวัง ไปตั้งเปา
กับคนกลุมนี้ไมมีทางเปนไปได จริงๆ   
มีงานรออยูเยอะแยะ แลวคนช้ันกลาง  
มีความสามารถ มีความคิด ฉะน้ันเรื่อง
การดัดแปลงการชวยเหลือในการทำงาน
จะดีกวา มีความเปนไปไดเยอะกวา                 

�อง

á¹Ç·Ò§¢Í§¡ÅØ‹ÁÊ¶Ò»¹Ô¡ªØÁª¹ «Öè§ÁÍ§Ç‹Ò Ê¶Ò»¹Ô¡¤ÇÃ·Ó§Ò¹ 
ä´Œ¡Ñº¤¹·Ø¡ªÑé¹ ÍÒ¨äÁ‹ãª‹á¹Ç·Ò§·ÕèÊ¶Ò»¹Ô¡Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÂÍÁÃÑº áμ‹ã¹°Ò¹Ð
Ê¶Ò»¹Ô¡¤¹Ë¹Öè§ ªÑèÇªÕÇÔμ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ¨Ð¾ÔÊÙ¨¹�ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Ò ¡ÒÃ§Ò¹¢Í§¤Ø³
¹Ñé¹ ¤×Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¨ÃÔ§æ

“...นองที่มาฝกงานชวงปดเทอม 
บางคนเราก็ยังมองไมเห็น เพราะเหมือนกับแวบไปแวบมา แตบางคนเขาก็
มองไดกวางขึ้น เห็นไดจากหัวขอวิทยานิพนธซึ่งก็วัดไดเหมือนกัน เพราะดู
จะจับประเด็นทางสังคมเยอะขึ้น...อยางนองคนหนึ่งที่มาฝกงานก็ทำหัวขอ
ศึกษาพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่เปนชุมชนเกา แลวก็อยากจะทำพ้ืนที่ที่เปน
ศูนยรวม หรือพื้นที่ที่ทำใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงก็นาสนใจนะ 
แปลกไปจากขอกำหนดที่ทางมหาวิทยาลัยใหมา...”  

พลอย
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 “...งานที่ไมไดเงินเราทำตลอด ทำมาตั้งหลายงาน บางทีอดไมได
เพราะอยากทำ...อยางเชนมีวัดหน่ึงอยูแถวหนองจอก เปนวัดที่ที่บานทำบุญ
มาต้ังแตสมยัคุณตา ต้ังแตตอนทีร่ถยงัเขาไมถงึเลย คอืพระทีน่ีเ่ปนพระหมอ 
รักษาคนในแถบลำคลอง จนตอนหลังกลายเปนตนทางรถตู ก็จะมีคนใน
คลองเอาเรือมาจอดแลวนั่งรถตูไปทำงานเยอะมาก...ทีนี้ก็ไมมีคนเล้ียงลูก 
พระก็เปดเปนเนิรสเซอรี่เล็กๆ นารัก คือใชศาลาเกาแลวก็รับเลี้ยงเด็กเล็กๆ 
พระทานก็จางครูพี่เล้ียงสองคน เงินเดือนนอยมาก เล้ียงเด็กพวกน้ี...แลวตอน
หลังเด็กเยอะ แลวเปนศาลาวัดเกา ก็ไมไดเหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก เขาก็ไป
ปรึกษาวาจะทำยังไงดี อยากทำใหม... 
 “พอดีปดเทอม ก็ใหเด็กนักศึกษาฝกงานไปคุยกับคุณครู ไปคุยกับ
ผูปกครองเด็ก คุยกับเด็ก เพื่อท่ีจะทำขึ้นมา ก็ใชของเกา คือไมจากศาลาเกา
มาทำดวย คุยกับพระเรียบรอย แตไมมีเงินทำ (หัวเราะ) คือตอนแรกเขตจะ
ทำให แตเขตก็ไอนูน ไอนั่น...พระก็เลยบอกไมเอาแลว ทำเองก็ได เราก็เลย
ใชวิธีแบบบอกบุญนะ ไปถามวาใครจะทำบุญบาง ชางเขาก็มาชวยในวันหยุด 
แบบไมเอาคาแรง เขาถือวามาทำบุญ หลายๆ คนก็มาชวยสมทบเทาน้ัน
เทานี้...” 

“... ไมใชวาใจรักงานมากนะ แตตองเคารพตัวเอง รักอิสระ ชอบ
คิดเยอะๆ คิดนั่นคิดนี่...คือจริงๆ เราชัดเจนในการทำงานของเราไง เรามั่นคง
ในคอนเซ็ปตหรือแนวคิดของเรา เราชัดเจนวาจะทำอะไร ไมทำอะไร ไมใช
วายอมแลกอะไร แตตัวตนเรามันชัดเจน อยางงานท่ีทำมาสิบป ถามวาทอมั้ย 
ก็มี แตก็มีคนเห็น ถึงคนไทยไมเห็น ฝรั่งก็เห็น...เขาชวนเราไปสอนทุกป 
ดูแลเราดีมาก รัฐบาลไทยไมถามไมเปนไร คือไมใชวาบาฝรั่ง แตก็เปน

 “แลวที่สำคัญ...ไอความที่เปนคนกรุงเทพฯ น่ีเอง คืออยูกันมาตั้ง
ยี่สิบปยังไมรูวาไอขางบานทำงานอะไร แลวมันทำให...ท่ีวาสังคมเสื่อมนะ 
แลวพอสังคมเส่ือมปุบ ไมตองพูดอะไร กระทบหมดทุกอยาง เด็กก็เสื่อม... 
เพราะฉะนั้นเราจะเอาสังคมเราคืนมาไดอยางไร...สลัมเราทำมาแลว      
ทุกคนตองชวยกัน เพราะทุกคนไมมีทางเลือก ทุกอยางจำกัดหมด รวมกัน
เราอยู แยกกันเราตาย นี่คือสลัม...แตคนช้ันกลาง แยกกันกูก็อยูได อาจจะอยู
ไมเปนสุข แตก็ไมเปนไรเพราะชินแลว แตถากลับมาอยู กลับมามองเรื่อง
ชุมชนมากขึ้น ชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลย...มันเปนทางเลือกหน่ึง บางคนอาจไมชอบ 
ไมเอา เอาแบบน้ีงายกวา...คนชั้นกลางเมืองไทยจึงเลือกไมได ตัวเลือกนอย 
ตองเดินตามโครงสราง พลิกแพลงอะไรไมไดเลย...” 

ã¹Í¹Ò¤μ
äÁ‹ä´ŒÁØ‹§ËÇÑ§ãËŒà¤ÊãËÞ‹âμ¡Ç‹Ò¹Õé áμ‹μŒÍ§¡ÒÃãËŒÁÕ¤¹ÁÒ·Ó§Ò¹àÂÍÐæ à¾ÃÒÐ
»ÃÔÁÒ³§Ò¹ »ÃÔÁÒ³ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÃÔ§æ ÁÕàÂÍÐÁÒ¡ ËÒ¡ÁÕ¤¹ÁÍ§àËç¹·Ò§àÅ×Í¡ 
μÃ§¹ÕéÁÒ¡¢Öé¹ ¡ç¨Óà»š¹μŒÍ§ãªŒÊ¶Ò»¹Ô¡à¾×èÍÁÒ·Ó§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹´ŒÇÂ 

“...ก็เหมือนกับสำนักงานสถาปนิกตอนนี้มีเกลื่อนไปหมด แตทำไม
ไมทำเชิงนี้บาง จะไดชวยกัน ลูกคามีเยอะอยูแลว แยงกันก็ไมเปนไร แต
ตอนนี้ไมมีใครแยง เพราะไมคอยมีคนทำ กับอีกอันหน่ึงคือลูกคาไมรูวาจริงๆ 
แลวมีทางออก สมมติวามีลูกคาจริงๆ สองพัน กับลูกคาที่รูตัวแลววามี
ทางออก อาจจะแคยี่สิบคน ซึ่งปริมาณแคนี้เราก็รับไมไหวอยูแลว ถาอีกหนอย
สองพันคนเขาเขาใจวามีทางเลือก ก็ตองมีสถาปนิกเขามารับงานตรงน้ีดวย...”  

äÁ‹ãª‹á¤‹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�áÅÐÁØÁÁÍ§¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Ñº¤¹¨¹áÅÐ¤¹
ªÑé¹¡ÅÒ§ º‹ÍÂ¤ÃÑé§·Õèà¤Ê·ÓÊÔè§·Õèà»š¹ÊÒ¸ÒÃ³¡ØÈÅ â´ÂäÁ‹ÁØ‹§ËÇÑ§ÊÔè§μÍºá·¹ 
»†Í§àÅ‹ÒÇ‹Ò ÁÕÍÂÙ‹§Ò¹Ë¹Öè§ ¤×Í¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÈÒÅÒÇÑ´·ÕèãªŒà»š¹·ÕèÃÑºàÅÕéÂ§à´ç¡ â´Â
¤¹·ÕèÁÒª‹ÇÂ·Ó¡çÁÒª‹ÇÂ´ŒÇÂã¨ 

0architect ok.indd   64-65 5/18/09   1:00:00 PM



 

อะไรคือความเปนสถาปนิก?  
อะไรคือสิ่งที่สถาปนิกควรทำ?  
อะไรคือการสรางสรรคในนามของสถาปนิก?   
…การออกแบบสถาปตยกรรมท่ีสนองตอบตอรสนิยมชั้นเลิศ 

หรือการใชความรูของตนเขารวมปดกวาด แกไขปญหาอันยุงเหยิง
ในสังคมดวย  

คำถามนี้มิใชคำถามสำคัญสำหรับสถาปนิกเทานั้น 
 
แตยังรวมถึง ผูที่ยังตองอาศัยอยูในสิ่งกอสรางที่เรียกวา 

“บาน” ทุกคนอีกดวย 
เพราะแทจริงแลวคุณภาพชีวิตของเราออกแบบได   

เหมือนน้ำเล้ียง บางทีเราจนแสนจน ไมมีตังค แตก็ตะบันทำมันตอไป...เอาวะ 
อยางนอยยังมีคนเห็นวาทำอะไรอยู ไมไดวากูบา อยางบางทเีจออาจารย 
แกยังมองวาเราทำอะไร สมัชชาคนจนเหรอ...อะไรอยางน้ี...ไมไดมองวาเรา
ทำอะไรอยู ไมไดมองวาเราปฏิบัติหนาที่สถาปนิกอยูนะ มีเนื้อหามากกวานั้น
นะ...” 
 ผูกอตั้งกลุมสถาปนิกชุมชนสรุปในที่สุด 
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บรรณานุกรม 
 
Ë¹Ñ§Ê×Í 
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